

**รายงานรอบที่ 1**  
**แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน**

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการปรับปรุงพื้นที่เพาะขยายพรรณไม้เพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร อุทยานหลวงราชพฤกษ์	ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

**การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น น้อยกว่า ร้อยละ 10 เกิดขึ้นยากมาก แม้ไม่มีมาตรการควบคุม	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น อยู่ระหว่าง ร้อยละ 10 - 25 เกิดขึ้นยาก เนื่องจาก มีมาตรการควบคุมที่รัดกุมเพียงพอ	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น อยู่ระหว่าง ร้อยละ 26 - 50 มีโอกาสเกิด เนื่องจาก มาตรการควบคุมที่มีอยู่ขาดการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น อยู่ระหว่าง ร้อยละ 51 - 75 มีโอกาสเกิดขึ้น เนื่องจาก มาตรการที่มีอยู่มีข้อบกพร่องหรือมีจุดอ่อนที่เป็นช่องโหว่ให้เกิดความเสี่ยง	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น มากกว่า ร้อยละ 75 เกิดขึ้นง่ายมาก เนื่องจากไม่มีมาตรการควบคุม
ผลกระทบ (Impact)	- ผลกระทบทางการเงิน มูลค่าความเสียหาย ต่ำกว่า 10,000 บาท - ผลกระทบต่อองค์กร ทำให้เกิดความล่าช้าของงานไม่เกิน 1 เดือน / ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า ร้อยละ 90 - มีการละเมิด/ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย แต่สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว - การให้บริการแก่ผู้รับบริการสามารถดำเนินการได้ตามปกติ	- ผลกระทบทางการเงิน มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท - ผลกระทบต่อองค์กร ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน 1 - 3 เดือน / ดำเนินงานสำเร็จตามแผน ร้อยละ 81 - 90 - มีการละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แต่สามารถแก้ไขเองภายในองค์กรได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อถึงภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์กร - เกิดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ แต่แก้ไขและชี้แจงข้อร้องเรียนได้รวดเร็ว	- ผลกระทบทางการเงิน มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 250,000 บาท - ผลกระทบต่อองค์กร ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน 3 - 4 เดือน / ดำเนินงานสำเร็จตามแผน ร้อยละ 71 - 80 - มีการละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานภายในองค์กร - เกิดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และไม่สามารถหาข้อสรุปได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจกับผู้รับบริการ	- ผลกระทบทางการเงิน มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 250,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท - ผลกระทบต่อองค์กร ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน 4 - 6 เดือน / ดำเนินงานสำเร็จตามแผน ร้อยละ 60 - 70 - มีการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือเรียกร้องความเสียหาย - ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่น	- ผลกระทบทางการเงิน มูลค่าความเสียหาย มากกว่า 10 ล้านบาท - ผลกระทบต่อองค์กร ทำให้เกิดความล่าช้าของงานมากกว่า 6 เดือน / ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ร้อยละ 60 - มีการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือเรียกร้องความเสียหาย และถูกสั่งให้ระงับการดำเนินการใดๆ - ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร

ลงชื่อ ..... **นิโลบล อ่ำเยี่ยม** .....

(นางสาวนิโลบล อ่ำเยี่ยม)

นิติกร 4

เบอร์โทรศัพท์ 053-328496-8 ต่อ 1204

ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

**รายงานรอบที่ 1**  
**แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการปรับปรุงพื้นที่เพาะขยายพรรณไม้เพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร อุทยานหลวงราชพฤกษ์	1	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ เสนอผู้อำนวยการสถาบัน และประกาศเผยแพร่ ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	-				
	2	จัดทำแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง เสนอผู้อำนวยการสถาบัน	1. กำหนดคุณลักษณะโดยมีการ lock spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายใดราย หนึ่ง เช่น ครุภัณฑ์ / ผู้เขียนแบบอาจถาม ราคา/spec จากร้านที่ตนรู้จัก	3	1	3	ต่ำ
			2. ผู้กำหนดราคากลางสืบราคาจากท้องตลาด โดยเลือกสืบราคาจากร้านที่ตนรู้จักซึ่งมี ราคาสูงกว่า	3	1	3	ต่ำ
	3	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารการจ้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมทั้งประกาศเชิญชวน (กำหนด วันและเวลาสำหรับการเสนอราคา)	-			0	
	4	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เสนอต่อผู้อำนวยการ สถาบันให้ความเห็นชอบ	-			0	
	5	ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding เพื่อเปิดโอกาสให้วิจารณ์ร่างไม่น้อย กว่า 3 วันทำการ	-			0	
	6	เผยแพร่เอกสารการจ้างด้วยวิธี e-bidding และ ประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP และเว็บไซต์ ของสถาบัน ไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ	-			0	

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	7	ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาในระบบตามวันและเวลาที่กำหนด	-			0	
	8	เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลจัดพิมพ์เอกสารของผู้เข้าเสนอราคาทุกรายและตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน	1. คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้ได้รับการพิจารณาผ่านการคัดเลือก	1	3	3	ปานกลาง
	9	คัดเลือกพัสดุตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการสถาบัน	1. กรรมการพิจารณาผลเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	2	2	4	ต่ำ
	10	ผู้อำนวยการสถาบันให้ความเห็นชอบรายงานและมีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง	-			0	
	11	ประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP เว็บไซต์ และปิดประกาศ ณ ที่ทำการของสถาบัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	-			0	
	12	ผู้ชนะการประกวดราคาเข้าทำสัญญาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วันทำการ)	-			0	
	13	ผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน และจัดทำบันทึกรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ผู้ควบคุมงานไม่ได้ออกตรวจงานเป็นประจำทุกวันและไม่มีการรายงานให้กรรมการตรวจรับทราบเป็นรายอาทิตย์ และเมื่อพบความบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามแบบ/ขั้นตอน ผู้ควบคุมงานไม่รายงานให้กรรมการตรวจรับทราบเพราะผู้รับจ้างเสนอให้สินบนหรือผลประโยชน์	3	4	12	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	14	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและรายงานของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา - ออกตรวจงานจ้าง - สั่งแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อน - เข้าตรวจผลงานโดยเร็ว (20 วันทำการ) - จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสถาบันอนุมัติ - เบิกจ่ายเงิน	ตรวจรับงานทั้งๆที่งานไม่เสร็จ/งานไม่ถูกต้อง เพราะมีผลประโยชน์กับผู้รับจ้าง (ผู้รับจ้างให้เงิน/ผลประโยชน์แก่กรรมการ)	2	4	8	สูง

รายงานรอบที่ 1  
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน และจัดทำบันทึกรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ผู้ควบคุมงานไม่ได้ออกตรวจงานเป็นประจำทุกวันและไม่มีการรายงานให้กรรมการตรวจรับทราบเป็นรายอาทิตย์ และเมื่อพบความบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามแบบ/ขั้นตอน ผู้ควบคุมงานไม่รายงานให้กรรมการตรวจรับทราบเพราะผู้รับจ้างเสนอให้สินบนหรือผลประโยชน์	สูง	การจัดทำบันทึกรายงานเป็นรายวันและรายสัปดาห์ พร้อมภาพประกอบ	ผู้ควบคุมงานออกตรวจงานและจัดทำบันทึก รายงานเป็นรายงานประจำวัน และรายงาน ประจำสัปดาห์ พร้อมแสดงรายละเอียด ภาพถ่ายและระบุวันเดือนปีที่ออกตรวจงาน	ส.ค.66 - มี.ค.67	-	กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและรายงานของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา	ตรวจรับงานก่อสร้างทั้งๆที่ยังไม่เสร็จ หรือผู้รับจ้างส่งมอบงานก่อสร้างไม่ถูกต้องครบถ้วน เพราะกรรมการตรวจรับมีผลประโยชน์กับผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างให้เงินหรือผลประโยชน์แก่กรรมการตรวจรับ	สูง	1. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจรับงานก่อสร้าง	คณะกรรมการตรวจรับงานมีการบันทึกภาพ และเสียงในขณะที่มีการพิจารณาตรวจรับงานก่อสร้างเพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานก่อสร้าง	ส.ค.66 - มี.ค.67	-	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์
			2. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน	คณะกรรมการตรวจรับร่วมกับผู้ควบคุมงาน รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในการประชุมประจำเดือนเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้	ส.ค.66 - มี.ค.67	-	คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์
			3. การรับรองตนเองของเจ้าหน้าที่และ กรรมการที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ที่พัสดุจัดเตรียมเอกสารรับรองตนเอง สำหรับเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานก่อสร้าง และยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้เสนอ ราคาและผู้รับจ้าง	ส.ค.66 - มี.ค.67	-	งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
			4. การรับรองตนเองของผู้ประกอบการว่าไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ที่พัสดุจัดเตรียมเอกสารรับรองตนเอง สำหรับผู้ประกอบการว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และยืนยันว่าจะ ไม่มีการให้เงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ลงนามเอกสารดังกล่าวในวันลงนาม สัญญา	ส.ค.66 - มี.ค.67	-	งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์





ที่ สวพส.(กม)/ ๑๒๑

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ รายงานแผน  
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย

ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๓๒/ว๑๐๐๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๘๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน ความความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอให้สถาบันดำเนินการประเมินความเสี่ยง การทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ รายงาน แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน และกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ โดยให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุดจำนวน ๑ โครงการ ดังนั้น กลุ่มงานกฎหมาย จึงร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน และอุทยานหลวง ราชพฤกษ์ ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ “โครงการปรับปรุงพื้นที่เพาะขยายพรรณไม้ เพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร” ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุดเป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๑๒,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และได้จัดทำ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อจัดส่งไปยัง ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะขอขอบคุณยิ่ง

นิโลบล อ่ำเอี่ยม

(นางสาวนิโลบล อ่ำเอี่ยม)

นิติกร ๔

(นางสาววิรัตน์ทิพย์ ต่อปัญญาเรือง)

หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย

ลงนามแล้ว

(นายวิรัตน์ ปราบทุกข์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

๒ พ.ค. ๒๕๖๗



ที่ สวพส./ ๑๖๐๘

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑  
รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๓๒/ว๑๐๐๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖  
๒. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๘๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑  
รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

จากแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุดจำนวน ๑ โครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ “โครงการปรับปรุงพื้นที่เพาะขยายพรรณไม้เพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร” ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุดเป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๑๒,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และจัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ ปรามทุกขี)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กลุ่มงานกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๖-๘ ต่อ ๑๒๐๔

โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๔